

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีบุญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุริยา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ชาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรดา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภู่น้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นางสาวอามวดี สุวรรณเก	หัวหน้าสำนักปลัด	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘.	นางอุบล โพธิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๙.	นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๐.	นายสุรศักดิ์ จำวัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๑.	นางจงดี มาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒.	นางสาวชมภูณัฐ ศรีคลัง	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๓.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันตรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในที่ประชุม ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ เมื่อครั้งประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ยื่นคำขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และประธานสภาฯ ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะเชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในระเบียบวาระฯ ต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรก

-/นายประเจน...

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยนายอำเภอบรบือ เป็นผู้ประกาศเรียกให้มีการประชุมสภาฯ ครั้งแรก และเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูอีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จะได้ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ กระผมในนามของประธานสภาฯ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะตุ่ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

๕.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
การขอแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่นายนิทาย รัตนเมือง ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ซึ่งประธานสภาฯ ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายต่อสภาฯ เชิญครับ

นางศรีัญญา ราชเจริญ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดทุกท่าน ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ดังนี้

ตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อ

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

นายก อบต.หนองคูขาด
นายก รัตเมือง

สภาฯ โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และตามข้อ ๑๒๓ และ ๑๒๔
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลง
นโยบายต่อสภาฯ ให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาฯ เป็นเรื่องด่วน และสมาชิกสภาฯ มีสิทธิซักถามและอภิปรายทั้ง
ในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมกับนโยบาย โดย
สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์กล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ยกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงจะสามารถกล่าวได้ โดย
ให้ยืนกล่าวในที่ของตน และต้องกล่าวกับประธานสภาฯ เท่านั้น
ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการแถลงนโยบายให้สภาฯ ได้รับทราบ ลำดับถัดไปขอเชิญท่านนายก
รัตเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด แถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด แห่งนี้ เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลให้กระผม นายนายก รัต
เมือง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ มี
สาระสำคัญว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กระผม
จึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบาย
ซึ่งกระผมได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้ว
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ดำเนินไป
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลง
นโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เพื่อให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงาน

-/ของ...

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดในโอกาสต่อไป ดังนี้
----เอกสารแนบคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล-----
ขอขอบคุณท่านนายก รัตน์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะ
ซักถาม หรืออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาดหรือไม่ หากมีเชิญครับ
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม กระผมในนามของ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ถือว่าที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ ได้รับทราบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภาฯ ลำดับถัดไป
รับทราบ

มติที่ประชุม

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ ซึ่งเป็นญัตติ
เกี่ยวกับกิจการสภาฯ เพื่อนำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอให้ฝ่าย
บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไปเชิญครับ

นายนิภาย รัตน์เมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายนิภาย รัตน์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ
มอบหมายให้ นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบต่อไป

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๓๐ กำหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ

-/ประเมิน....

ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ เนื่องจากที่ผ่านมามีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ไม่มีสถานะ บัญญัติ จึงไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้สภาฯ ได้รับทราบภายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด ได้มีการเลือกตั้งฯ และมีสถานะบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ โดย มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ราย นางจตุดี มาศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน แผนพัฒนาฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้ ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ครับ

นางจตุดี มาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางจตุดี มาศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

-----เอกสารแนบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-----

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจง และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่สงสัยและจะซักถาม เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาฯ รับทราบนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ยื่นญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อให้สภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาฯ

	<p>จำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับ ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ต่อไป เชิญครับ</p>
<p>นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ มอบหมายให้ นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาฯ ได้รับทราบต่อไป</p>
<p>นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จำนวน ๓ ท่าน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๗ และข้อ ๘ กำหนดให้เมืองค้กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น คัดเลือกจำนวน ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่มาจากสมาชิกสภาฯ ชุดเดิม ได้หมดวาระไป จึงจำเป็นต้องให้สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดต่อไป ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขาด โปรดเสนอโดยยกมือขึ้นครับ เชิญครับ</p>
<p>นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ</p>	
<p>นายสุรียา ลอยคลั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่๗</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสุรียา ลอยคลั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นายอำมิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ครับ</p>
<p>นายอำมิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอำมิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ครับ</p>
<p>นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายเสกสรร ไชย ตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ครับ</p>
<p>นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ</p>	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคูขาด เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด อีกหรือไม่ โปรดเสนอโดยยกมือขึ้นครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อีกแล้ว กระผมขอสรุปสมาชิกสภาฯ</p>

มติที่ประชุม

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน ตามที่สมาชิกสภา ได้เสนอและทำการคัดเลือกมาเป็นที่ยอมรับแล้ว ถือได้ว่ามติที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ นะครับ

สรุปผลการคัดเลือก สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ดังนี้

- ๑.นายอำมิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
- ๒.นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
- ๓.นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

๕.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ยื่นญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวฯ ให้สภาฯ ได้รับ ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ต่อไป เชิญครับ

นายนิภาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอขอบหมายให้ นายสุทินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบต่อไป

นายสุทินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จำนวน ๓ ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๘ กำหนดให้มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่มาจากสมาชิกสภาฯ ชุดเดิมได้หมดวาระไป จึงจำเป็นต้องให้สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดต่อไป

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-/องค์การ...

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด โปรดเสนอโดยยกมือขึ้นครับ เชิญ ครับ
นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นายนิคม ราชบุ โอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ครับ
นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นางราตรี แน่นอุดร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ครับ
นายนิคม ราชบุโอม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิคม ราชบุโอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นายสุวรรณ์ เทียม จันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ครับ
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคูขาด เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อีกหรือไม่ โปรดเสนอโดยยกมือขึ้น ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือก เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อีกแล้ว กระผมขอสรุปสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอและทำการคัดเลือกมาเป็น เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่ามติที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ นะครับ สรุปผลการคัดเลือก สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ดังนี้
มติที่ประชุม	๑.นายนิคม ราชบุโอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ๒.นางราตรี แน่นอุดร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ๓.นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
	<u>๕.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เพื่อ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ</u>
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ยื่นญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวฯ ให้สภาฯ ได้รับ ก่อนที่จะ ได้มีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ต่อไป เชิญครับ
นายนิกร รัตน์เมือง นายก อบต.หนองคูขาด	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิกร รัตน์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ มอบหมายให้ นายสุทินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาฯ ได้รับทราบต่อไป

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ ที่สภาฯ ได้มอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่มาจากสมาชิกสภาฯ ชุดเดิมได้หมดวาระไป จึงจำเป็นต้องให้สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดต่อไป

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองคูขาด โปรดเสนอโดยยกมือขึ้นครับ เชิญครับ

นายเสกสรร ไชยตระมาตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ขอเสนอ นางสาว ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ครับ

นายบุญมี ปะเสทะโก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ครับ

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นสมควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองคูขาด อีกหรือไม่ โปรดเสนอโดยยกมือขึ้นครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ อีกแล้ว กระผมขอสรุปสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ ท่าน ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอและทำการคัดเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่ามติที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ นะครับ

มติที่ประชุม

สรุปผลการคัดเลือก สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองคูขาด ดังนี้

๑.นางสังวาลย์ ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

๒.นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

๕.๖ การพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จำนวน ๒ รายการ

นายประเจน บุษผาแสง ประธานสภาฯ	๕.๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคูขาด ไป โคกหัวนา บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑
นายนิภาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	๕.๖.๒ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ยื่นญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อให้สภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการ ดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอเชิญฝ่าย บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป เชิญครับ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ มอบหมายให้ นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาฯ ได้รับทราบต่อไป
นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่อประกอบการขอเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื่องจากมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้ผ่อนผันให้การ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขออนุญาต ตาม ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขออนุญาตให้ เข้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการขออนุญาตการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องผ่านการพิจารณาความเห็นของ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตต่อไป และในการดำเนินการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ โครงการที่จะต้องดำเนินการขอ อนุญาตฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้
นายประเจน บุษผาแสง ประธานสภาฯ	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคูขาด ไปโคก หัวนา บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ๒.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ ในการนี้ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแต่ละโครงการฯ ครับ ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีข้อซักถาม หรือสงสัยในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าฯ หรือไม่ หากมีเชิญครับ หากไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะซักถามหรือมีข้อสงสัย กระผมในฐานะ -/ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการฯ ที่จะต้องขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าสงวน ที่ละ
โครงการฯ ดังนี้ครับ

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู
ขาด ไปโคกหัวนา บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ขอมติที่สภาฯ เพื่อพิจารณา
ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุปผาแสง โครงการที่ ๒ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ พื้นที่หมู่ที่
ประธานสภาฯ ๑๗ บ้านหนองคูขาด ตำบลหนองคูขาด ขอมติที่สภาฯ เพื่อพิจารณาครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่น ๆ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ
ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ

นายบุญมี ปะเสทะโก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตสอบถามฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ว่า
สามารถใช้จ่ายได้หรือไม่

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๘๙ (๑) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ และต้องกระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ

นายสมหมาย เทียบฤทธิ์
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ หากเกี่ยวกับการใช้จ่าย

เงินสะสม ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงไปแล้ว เกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสม ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาฯ นั้น และกระผมได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรถตู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดซึ่ง
ปัจจุบันนี้ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และได้
บำรุงซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะไว้บริการประชาชน จึง
ได้ทำการหยุดดำเนินการไว้ก่อน ซึ่งปัญหาขาดแคลนรถตู้ชีพก็สำคัญ และ
อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือการใช้เส้นทางสัญจรไปมาบนถนนเส้นหลัก
ของตำบล ได้แก่เส้นทางบ้านโนนแดง - บ้านไพรวัลย์ , บ้านโนนเกษตร -
บ้านโสกภารา และบ้านโคกภู - โคกหัวแจก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขเพราะเป็นปัญหามายาวนาน เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการตัดแต่งไม้ ทำ
ความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่ ครับ

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ
นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

ขอขอบคุณ ท่านสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด ที่ได้ให้แนวทางการแก้ปัญหาของตำบล ครับ
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ท่านสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหา
การใช้เส้นทางในการสัญจรของตำบลหนองคูขาด ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ได้แก่ บ้านโนนแดง - บ้านไพรวัลย์ , บ้านโนนเกษตร - บ้านโสกภารา
และบ้านโคกภู - โคกหัวแจก นั้น เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (อบจ.) ซึ่ง
อบต.หนองคูขาด ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะไม่ได้อยู่ใน
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ครับ

นายประยูร มูลราช
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายประยูร มูลราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ เรื่องแรก ก่อนอื่นกระผม
ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งและความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองคูขาดให้เข้ามาทำหน้าที่สมาชิก
สภาฯ อยากให้ทุกท่านทำงานร่วมกันโดยการมีส่วนร่วม สามัคคี รักใคร่
และปรองดอง สมานฉันท์ ยึดหลักประชาชนเป็นสำคัญทั้งฝ่ายสภานิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เรื่องที่สอง คือการ
นำเงินสะสมออกมาใช้ ตามที่ท่านรองสมหมายน ได้หารือแนวทาง และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้แถลงนโยบายไปแล้วเมื่อ
วาระการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งการแก้ไขปัญหาของตำบลหนองคูขาดเป็น
นโยบายเร่งด่วน ยังเป็นการซ่อมแซมถนนเส้นหลัก แต่ตามที่ท่านรอง
ปลัดฯ รักษาการปลัด อบต.หนองคูขาด ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าถนนเส้นทาง
หลักดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.หนองคูขาด หาก
ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ไปแล้ว อาจดำเนินการไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบได้

-/เรื่องที่สาม

- เรื่องที่สาม เรื่องรถกู้ชีพ ซึ่งท่านรองฯ สมหมาย ได้สอบถามไปเกี่ยวกับรถกู้ชีพ ซึ่งรถกู้ชีพของ อบต.หนองคูขาด ตอนนี้มีสภาพทรุดโทรมมากไม่เหมาะสมกับการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน แต่ก็ยังมีรถโรงพยาบาลบรบือ และรถกู้ชีพเครือข่าย ๑๖๖๙ ในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอยู่ครับ และสิ่งสุดท้ายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตำบลหนองคูขาดมีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งทาง อบต.หนองคูขาด ก็ได้นำเสนอปัญหาของตำบลเราให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้รับทราบ คือถนน ๒ เส้นทางหลักของตำบลหนองคูขาด ซึ่งผู้ว่าฯ ก็รับทราบและรับปากว่าจะติดตามเรื่องนี้ให้ กระผมในฐานะคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านนายก รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอน้อมรับและรับเรื่อง พร้อมทั้งจะแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุดในขอบเขตครับ
- นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับรถกู้ชีพ ตอนนี้อบต.หนองคูขาด ได้บรรจุการจัดซื้อรถกู้ชีพไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ส่วนอีกเรื่อง คือเจ้าหน้าที่กู้ชีพ หากมีรถกู้ชีพแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีตามมาด้วย และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ
- นายนิภาย รัตนเมือง นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัด อบต. ได้ชี้แจงไปแล้ว เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ก็ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เรา กระผมเองเข้าใจปัญหาถนนสายหลักของตำบลหนองคูขาด ซึ่งเราไม่สามารถดำเนินการเองได้ กระผมก็ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย กระผมเองก็เห็นใจในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด เรื่องรถกู้ชีพก็เช่นกัน ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการพิจารณาของฝ่ายบริหารที่จะต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป และการดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณถนนเส้นทางหลักให้ดูสวยงาม ซึ่งเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ก็จะเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งกำหนดเป็นวันใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนางรัศมีซึ่งตอนนี้มีน้ำไหลลงมาบนถนน และมีน้ำขังอยู่ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบและแก้ไข
- นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอโครงการก่อสร้างกำแพง หมู่ที่ ๖

นายอามิตรตา เทียกทุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอซ่อมแซมถนน
จากบ้านหนองข่าไปบ้านปอแดง

นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาต
ทำความเข้าใจให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เนื่องจากวาระการประชุม
สภาฯ นี้เป็นวาระอื่นๆ ไม่ใช่ที่จะมาเสนอโครงการฯ ส่วนเรื่องความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องดูแล
และให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทำเป็นหนังสือรายงานความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนเข้ามา และคณะผู้บริหารจะดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งสั่งการให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติต่อไป และหากเป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว

นายประเจน บุปผาแสง

มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอ
ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง
(นายประเจน บุปผาแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ
(นางบัวไข คงประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

-/นางราตรี...

ราตรี แน่นอุดร
(นางราตรี แน่นอุดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลัง
(นายสุรียา ลอยคลัง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗